

คำนำ

เทศบาลเมืองกระบี่ได้นำแนวคิดสร้างมูลค่าให้แก่เมืองด้วยการสร้างเรื่องราวให้กับเมืองกระบี่โดย “การนำ ศิลปะมาสร้างเมือง” นำกลยุทธ์การสร้างความเหมือนที่แตกต่าง (Differentiation) เป็นการนำ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของเมืองกระบี่ที่เกิดขึ้นในอดีตมาบอกเล่าเรื่องราวนำเสนอ ผ่านทางประติมากรรมต่างๆ ในเขตเทศบาล ซึ่งได้มีการสร้างประติมากรรมสัญลักษณ์ไฟจราจรมนุษย์โบราณ และประติมากรรมปูดำ ขึ้นเป็นครั้งแรก และเกิดเป็นถนนสายประติมากรรมในเวลาต่อมา จนปัจจุบันนำไปสู่ การต่อยอดมีประติมากรรมมากกว่า ๒๖ ชิ้นงานในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา เยี่ยมชมและเยี่ยมชมภายในเขตเมืองกระบี่ รวมถึงได้ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัด กระบี่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน และหอศิลป์อันดามัน ที่ได้กลายเป็นหอศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ทำให้มีการจัดงาน ศิลปะระดับประเทศและระดับโลก รวมถึงคณะศึกษาดูงานจากทั่วประเทศได้เข้ามาเยือนในเขตเมืองกระบี่ อีกทั้งเทศบาลเมืองกระบี่ยังได้มีโครงการผลิตสินค้าที่ระลึกที่มีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์ของภูมิภาคให้เป็น สินค้า CPOP ของดีบ้านฉัน ลูกปัดโบราณย้อนยุค เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่าง ความโดดเด่นที่ไม่เหมือน ใคร และมีลักษณะพิเศษที่ชัดเจน ทำให้ปัจจุบันเกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ประชาชน รวมถึง ผู้ประกอบการในเขตเมือง เนื่องจากมีโรงแรมและร้านอาหารเกิดขึ้นในเขตเมืองกระบี่มากมาย และเมืองกระบี่ ก็กลับมาใช้ชีวิตไม่เงียบเหงาเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

เทศบาลเมืองกระบี่ จึงได้ทำการถอดบทเรียนโครงการศิลปะสร้างกระบี่ ที่นี้เมืองศิวิไลซ์ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ การดำเนินงานในโครงการ มีแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นการทบทวนประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์หาเหตุปัจจัย/ข้อค้นพบ อันส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จหรือสิ่ง ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นต้นแบบ/แนวทางในการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ คงการดำรงอยู่ และมีความยั่งยืน รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางและนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา โครงการขององค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองกระบี่